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เวทียางโลก 
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5 ต.ค.59 นายสุรพล จากรุงพศ์ โฆษก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ไทย
เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติ
อันดับต้นๆ ของโลกซ่ึงในปีนี้ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพร่วมจัดงาน Global Rubber 
Conference 2016 ภายใต้หัวข้อ " Driving 
Transformation and Unlocking 

Opportunities" โดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ Confexhub 
Group GRC2016 ร่วมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 13 ต.ค.59 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จ.กระบี่ 
เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่า และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดด้านอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้น่าเข้าและส่งออกยางพารา รวมทั้ง 
ผู้ประกอบการค้าขายเครื่องจักรแปรรูปยางรวมกว่า 25 ประเทศ เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาพรวมวงการยางพาราทั่วโลก น่าไปสู่การพัฒนายางพาราให้ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มผู้ผลิตที่เป็นภาคเกษตรกร 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในเวทีวิชาการระดับนานาชาติปี 
2016 มีผู้เชี่ยวชาญในวงการยางพาราจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมน่าเสนอ และวิเคราะห์ประเด็นส่าคัญ ได้แก่ 
อนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา : การคาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคา ในปี 2017 โมเดลการฟ้ืนตัวของ
ราคายางพาราสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางสู่การปฏิรูป ประเด็นวัตถุดิบที่มีความทันสมัยส่าหรับการ
พัฒนาสินค้า : แนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาด ประเด็นแนวปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ยางพารา : 
หนทางสู่การผลผลิตที่ยั่งยืน และประเด็นเกมส์การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาง : บริบทของ
นวัตกรรม เทคโนโลยี วัตถุดิบและความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการวิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางจากการจุ่ม 
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ดร.ธีธัช กล่าวต่อว่า ส่าหรับการจัดงาน Global Rubber Conference 2016 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ
ความรู้ความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมยางพารา วิธีการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่า การพัฒนาเศรษฐกิจยางพารา
อย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสในการ
จับคู่ลงทุนท่าธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมยินดีต้อนรับผู้มี
เกียรติจากวงการยางพาราทั่วโลก ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ของแต่ละประเทศร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสร้างมิตรไมตรีของทุกประเทศร่วมกัน เพื่อพัฒนา
ยางพาราให้ยั่งยืนในระดับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 วันที่ 5 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : กระทรวงเกษตรฯ โดย กยท. เดินหน้า
ยกระดับมาตรฐาน GMP สร้างยางแผ่นรมควันเกรดพ
รีเมี่ยม สหกรณ์กองทุนสวนยางฯ จ.ตรัง 30 แห่ง ขาน
รับน่าร่อง 

 
กระทรวงเกษตรฯ โดย กยท. เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP สร้างยางแผ่นรมควันเกรดพรีเม่ียม 
สหกรณ์กองทุนสวนยางฯ จ.ตรัง 30 แห่ง ขานรับน าร่อง 

 

 
 

 นายสุรพล จารุงพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยการยางแห่งประเทศไทย เร่งพัฒนาคุณภาพยางไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควัน ภายใต้

มาตรฐาน GMP โดยมีสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ ทั้ง 30 แห่งในพ้ืนที่ จ.ตรัง เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบ

ตามมาตรฐาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างยางเกรดพรีเมี่ยมท้ังจังหวัด โดยล่าสุด  กยท. ตรวจรับรองแล้ว 5 

โรงงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ และได้รับมาตรฐานGMP ยางแผ่นรมควัน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย ต้องการพัฒนาคุณภาพยางพาราของไทย

ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปขั้นกลางเป็นยางแผ่นรมควัน ซึ่งในแต่ละปี

มีปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันหลายล้านบาท ในปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกยางแผ่นรมควัน

ประมาณ 6.4 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 35,628 ล้านบาท เพื่อให้คุณภาพของยางแผ่นรมควันได้มาตรฐานสากล  

http://www.ryt9.com/s/prg/2524994
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กยท. ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลยางพาราทั้งระบบครบวงจร ได้มีการออกใบรับรองมาตรฐาน GMP ให้กับ

โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5906-2556 

เรื่องการปฏิบัติที่ดีส่าหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ( GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR RIBBED 

SMOKED SHEET) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องอุตสาหกรรมยาง ของ  

กยท. เริ่มตั้งแต่น้่ายางที่กรีดลงถ้วย ภาชนะท่ีใส่ การรีดยาง การรมควัน คัดชั้นคุณภาพ การบรรจุ และขนส่ง 

ทุกขั้นตอนจะถูกควบคุมอย่างละเอียด  

 ด้าน ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้  กยท. ดูแลและ

ส่งเสริมการด่าเนินงานธุรกิจแปรรูปด้วยการสร้างโรงอบ/รมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ทั่วประเทศ 

จ่านวน 176 แห่ง และ จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในล่าดับต้นๆ ของประเทศท่ีมีสหกรณ์ด่าเนินธุรกิจในการแปรรูป

ยางแผ่นรมควันมากถึงจ่านวน 30 สหกรณ์ นับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรมีความ

ต้องการยกระดับสินค้าของตนเอง พร้อมรับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน 

ล่าสุด กยท. ได้ให้การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงงานยางแผ่นรมควันและผ่านการรับรองแล้ว จ่านวน 5 

สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ่ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ่ากัด สหกรณ์กองทุน

สวนยางคลองปาง จ่ากัดสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ่ากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรี

จันทร์ จ่ากัด ทั้ง 5 สหกรณ์ดังกล่าว ได้ใช้เวลาในการประเมินอย่างเข้มงวดมาแล้วไม่ต่่ากว่า 5 เดือน ส่งผลให้

แผ่นยางที่มาจากทั้ง 5 สหกรณ์ มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันทั้งความกว้าง ความยาว ความหนา และน้่าหนัก 

รวมทั้งลักษณะภายนอกอ่ืนๆ เป็นการยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม และยังคงมีสหกรณ์

กองทุนสวนยางอีก 25 สหกรณ์ท่ีพร้อมจะให้ทาง  กยท. เข้าตรวจให้การรับรองมาตรฐาน GMPตามแนวทางที่

จะให้ทั้งจังหวัดท่ายางเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP 

 ทั้งนี้ การผลักดันโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันและโรงงานยางอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP 

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องผลิตยางที่มีคุณภาพดี ภายใต้โรงงานที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล สามารถต่อรองราคาสินค้าในราคาที่สูงข้ึนได้ และยังส่งผลถึงผู้ประกอบการที่

รับซื้อยางก็จะมีความมั่นใจในกระบวนการผลิต และการจัดเก็บ พร้อมทั้งมีความสะดวกในการรับซื้อมากข้ึน 

ซึ่งทาง กยท. จะเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่่าเสมอเพ่ือให้เกษตรกรรักษาคุณภาพยางให้ได้ตามมาตรฐานพรีเมี่ยม

ที่ก่าหนดไว้ 

 

 



 
 

 วนัท่ี 5 ตลุาคม 2559 

หวัข้อขา่ว : กยท.เดินหน้ายกระดบัมาตรฐาน GMP สร้าง
ยางแผน่รมควนัเกรดพรีเมี่ยม จ.ตรัง น าร่อง 

 

กยท.เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP สร้างยางแผ่นรมควันเกรดพรีเม่ียม จ.ตรัง น าร่อง 

ข่าวเศรษฐกิจ ส่านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 5 ตุลาคม 2559 14:32:03 น. 

 นายสุรพล จารุงพงศ์ โฆษก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เร่งพัฒนาคุณภาพยางไทย  เพ่ือยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควัน
ภายใต้มาตรฐาน GMP โดยมีสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ ทั้ง  30 แห่งในพ้ืนที่ จ.ตรัง เข้าร่วมกระบวนการ
ตรวจสอบตามมาตรฐาน  ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างยางเกรดพรีเมี่ยมทั้งจังหวัด โดยล่าสุด กยท.ตรวจรับรอง
แล้ว 5 โรงงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ และได้รับมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน 

 ทั้งนี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย ต้องการพัฒนาคุณภาพยางพาราของ
ไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปขั้นกลางเป็นยางแผ่นรมควัน  ซึ่งในแต่
ละปีมีปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันหลายล้านบาท ในปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกยางแผ่น
รมควันประมาณ 6.4 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 35,628 ล้านบาท  เพ่ือให้คุณภาพของยางแผ่นรมควันได้
มาตรฐานสากล กยท.  ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลยางพาราทั้งระบบครบวงจร ได้มีการออกใบรับรองมาตรฐาน 
GMP ให้กับโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.  
5906-2556 เรื่องการปฏิบัติที่ดีส่าหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ( GOOD MANUFACTURING PRACTICES 
FOR RIBBED SMOKED SHEET) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ ในเรื่อง
อุตสาหกรรมยาง ของ กยท. เริ่มตั้งแต่น้่ายางที่กรีดลงถ้วย  ภาชนะท่ีใส่ การรีดยาง การรมควัน คัดชั้นคุณภาพ 
การบรรจุ และขนส่ง ทุกขั้นตอนจะถูกควบคุมอย่างละเอียด 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  (กยท.) กล่าวเพ่ิมเติมว่า  ขณะนี้ กยท.ดูแล
และส่งเสริมการด่าเนินงานธุรกิจแปรรูปด้วยการสร้างโรงอบ/รมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง  ทั่วประเทศ 
จ่านวน 176 แห่ง และ จังหวัดตรังเป็นหนึ่งในล่าดับต้นๆ  ของประเทศท่ีมีสหกรณ์ด่าเนินธุรกิจในการแปรรูป
ยางแผ่นรมควันมากถึงจ่านวน 30 สหกรณ์ นับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรมีความ
ต้องการยกระดับสินค้าของตนเอง พร้อมรับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน 

 ล่าสุด กยท. ได้ให้การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงงานยางแผ่นรมควันและผ่านการรับรองแล้ว 
จ่านวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ่ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ่ากัด  สหกรณ์
กองทุนสวนยางคลองปาง จ่ากัดสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ่ากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยาง 

http://www.ryt9.com/economy/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
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บ้านหนองศรีจันทร์ จ่ากัด ทั้ง 5 สหกรณ์ดังกล่าว  ได้ใช้เวลาในการประเมินอย่างเข้มงวดมาแล้วไม่ต่่ากว่า 5 
เดือน ส่งผลให้แผ่นยางที่มาจากทั้ง 5 สหกรณ์ มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันทั้งความกว้าง  ความยาว ความหนา 
และน้่าหนัก รวมทั้งลักษณะภายนอกอ่ืนๆ เป็นการยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม และยังคง
มีสหกรณ์กองทุนสวนยางอีก 25 สหกรณ์ท่ีพร้อมจะให้ทาง กยท. เข้าตรวจให้การรับรองมาตรฐาน GMP ตาม
แนวทางท่ีจะให้ทั้งจังหวัดท่ายางเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP 

 ทั้งนี้ การผลักดันโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันและโรงงานยางอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน  GMP 
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องผลิตยางที่มีคุณภาพดี  ภายใต้โรงงานที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล สามารถต่อรองราคาสินค้าในราคาที่สูงข้ึนได้  และยังส่งผลถึงผู้ประกอบการที่
รับซื้อยางก็จะมีความมั่นใจในกระบวนการผลิต  และการจัดเก็บ พร้อมทั้งมีความสะดวกในการรับซื้อมากข้ึน 
ซ่ึง กยท.จะเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่่าเสมอเพ่ือให้เกษตรกรรักษาคุณภาพยางให้ได้ตามมาตรฐานพรีเมี่ยมที่
ก่าหนดไว้ 

--อินโฟเควสท์ โดย กษมาพร กิตติสัมพันธ์/รัชดา โทร. 02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์: 
rachada@infoquest.co.th-- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : กยท.เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP 
สร้างยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม 

 
กยท.เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP สร้างยางแผ่นรมควันเกรดพรีเม่ียม 
 

การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP สร้างยางแผ่นรมควันเกรดพรีเม่ียม เบื้องต้นมี
สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดตรัง พร้อมเข้าร่วมตรวจสอบมาตรฐาน 30 แห่ง 

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย เร่งพัฒนาคุณภาพยางไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควัน 
ภายใต้มาตรฐาน GMP โดยมีสหกรณ์กองทุนสวนยาง 30 แห่ง ในจังหวัดตรัง เข้าร่วมตรวจสอบตามมาตรฐาน 
คาดว่าจะสามารถสร้างยางเกรดพรีเมี่ยมได้ทั้งจังหวัด ล่าสุด กยท.ได้ตรวจรับรองสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ 
และได้รับมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควันแล้ว 5 โรงงาน ทั้งนี้ โรงงานผลิตยางแผ่นรมควันและโรงงานยางอัด
ก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จะได้ประโยชน์ในการผลิตยางที่มี
คุณภาพดี ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล สามารถต่อรองราคาในราคาท่ีสูงขึ้นได้ และยัง
ส่งผลให้ผู้ประกอบการรับซื้อยาง มีความมั่นใจกระบวนการผลิต และการจัดเก็บ พร้อมทั้งสะดวกในการรับซื้อ
มากขึ้น ทั้งนี้ ปี 2558 มีปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันประมาณ 6.4 แสนตัน มูลค่า 35 ,628 ล้านบาท 
ดังนั้น เพ่ือให้คุณภาพยางแผ่นรมควันได้มาตรฐานสากล กยท.ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลยางพาราทั้งระบบ จึง
ต้องดูแลการออกใบรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรรักษาคุณภาพยางให้ได้มาตรฐาน 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : ปัทมา สุทธิประทีป /สวท. 

ผู้เรียบเรียง : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท. 

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : แตกใบอ่อน : ‘เศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจ
ไทย’ อยู่อย่างไรให้รอด 

 
แตกใบออ่น : ‘เศรษฐกจิโลก-เศรษฐกจิไทย’ อยู่
อยา่งไรใหร้อด 
 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถ้าเราลองสังเกตกันดูดีๆจะเห็นว่า มี “กูรู” เศรษฐกิจในประเทศจ่านวนไม่น้อย ได้
พยายามออกมาเตือนคนไทยให้ระมัดระวังความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เพียง
ต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันอย่างดุเดือดในตลาดโลกแล้ว ยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิ 
ต้นทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และภัยธรรมชาติ ที่ล้วนแต่ส่งผลให้เกษตรกรทุกคนจ่าเป็นต้องปรับตัวให้
เท่าทันกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงในอาชีพ 

“แตกใบอ่อน” สัปดาห์นี้ จึงขออนุญาตน่าเสนอบทความพิเศษจาก “มนตรี บุญจรัส ” ประธานชมรม
เกษตรปลอดสารพิษ มาให้พิจารณา เผื่อจะช่วยย้่าเตือนให้เห็นถึงทางเลือกทางรอดในท่ามกลางความผันผวน
ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนได้ ซึ่งคุณมนตรีแกว่าไว้อย่างนี้ครับ 

นับจากนี้ไปเราคงต้องหันกลับมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน โดยเฉพาะเรื่อง “น้่ามัน” กันอีกรอบ 
หลังจากท่ีถูกให้ปักใจเชื่อว่ามันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องหมดไปในระยะเวลาอันสั้น ท่าให้หลาย
ประเทศท่ัวโลกในอดีตต่างใช้น้่ามันกันแบบจ่ากัด บ้างก็กักตุนส่ารองล่วงหน้ากันเป็นราย 5 ปี หรือ 10 ปีกัน
เลยทีเดียว ตามแต่งบประมาณของแต่ละประเทศจะเอ้ืออ่านวย เพราะว่ากันว่า “พลังงานจากซากฟอสซิล ” 
“ทองค่าด่า” นั้นมันจะหมดโลกไปจริงๆ 

ราคาน้่ามันในห้วงช่วงที่เศรษฐกิจจีนร้อนแรง ปาเข้าไป 100-120 เหรียญต่อบาร์เรล แต่พอมีการขุดค้นพบ
แหล่งน้่ามันใหม่เพ่ิมข้ึน โดยสหรัฐอเมริกา (เชลล์แก๊ส) จากชั้นใต้หินดินดานออกมาใช้มากข้ึนๆ จนปัจจุบันนั้น
มีความคุ้มค่าต่อต้นทุนการผลิต ราคาก็ต่่ากว่าการน่าเข้าจากกลุ่มโอเปกแถบตะวันออกกลาง แถมเป็นการท่า
ให้คู่แข่งอย่างรัสเซียที่มีรายได้จากการขายก๊าซและพลังงานเป็นหลักมีรายได้ลดลง จากราคาน้่ามันใน
ตลาดโลกที่ลดน้อยถอยลงเหลืองเพียง 25-30 เหรียญต่อบาร์เรลในขณะนี้ หลายสิ่งหลายอย่างจึงแปรเปลี่ยน
ไป 

ความต้องการน้่ามันที่น้อยลงโดยจีนเป็นผู้น่า เพราะเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัว ไม่ร้อนแรงหวือหวา
เหมือนช่วงที่ก่าลังเร่งเครื่องปั๊มตัวเลขทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด ปัจจัยพื้นฐานทั้ง ข้าว อ้อย ปาล์ม  
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ยางพารา แร่ธาตุ พลังงาน ก๊าซ น้่ามัน จีนก็ค่อยๆน่าเข้าน้อยลง ผนวกกับเศรษฐกิจยุโรป อเมริกาก็แย่พอๆ 

กัน ซ้่าเติมให้ความต้องการใช้น้่ามันจึงยิ่งน้อยลงไปอีก 

ความต้องการใช้น้่ามันน้อยลง และแหล่งผลิตน้่ามันมีเพ่ิมมากข้ึนโดยอเมริกา ราคาน้่ามันโลกจึงถดถอย 
พ่อค้าขายน้่ามันแถบตะวันออกกลางที่เคยร่่ารวยก็ยากจนลง เคยล่่าซ่าจากการขายน้่ามันที่ 100-120 เหรียญ
ต่อบาร์เรล เหลือ 25-30 เหรียญต่อบาร์เรล นึกภาพตามนะครับว่า ปกติเราเคยมีรายได้วันละ 100 บาท แล้วจู่
ลดลงเหลือเพียงวันละ 25-30 บาท เราจะกินอยู่อย่างฟุ่มเฟือยอีกได้หรือไม่ ในเมื่อไม่ได้ประเทศท่ีร่่ารวยจาก
การขายน้่ามันก็หยุดน่าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ นานา ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากฝั่งบ้านเรา ท่าให้ราคาสินค้า
โดยเฉพาะภาคการเกษตรทรุดตัวลงต่่าดังที่เห็น จะปิดประเทศก็ใช่ที่ ขนาดจีน เมียนมา ที่ว่าแน่ๆ ยังต้องเปิด
ประเทศสร้าง 1 ประเทศ 2 ระบบ มีแมวด่า แมวขาว ที่จับหนูเป็นให้เห็นมาก็หลายปีแล้ว จนประเทศจีน
เกือบจะแซงอเมริกาด้วยซ้่าในด้านเศรษฐกิจ ขนาดเปิดประเทศได้เพียงไม่ก่ีปี เมียนมาเองก็ก่าลังตามมาติดๆ
เช่นเดียวกัน 

ในเมื่อโลกภายนอกเราก็ต้องฝ่า โลกภายในก็ต้องสู้ จึงไม่ควรอยู่อย่างกล้าๆ กลัวๆ รีบน่าศาสตร์ของ
พระราชา “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ ด้วยการท่าโซนพอเพียงให้แก่ตนเอง เอาไว้สร้างความสุขในทุก
วินาทีที่มีลมหายใจ ในโซนพื้นท่ีพอเพียงสัก 1 ไร่ (จะมี 100 ไร่ 1 ,000 ไร่ไม่ส่าคัญของเพียง 1 ไร่) มีนาข้าว 
30% มีสระน้่า 30% มีป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 30% มีที่พักอาศัยอีก 10% หิวก็กินข้าว กินผักผลไม้ที่
ปลูก กินไข่ กินไก่ กินปลา กุ้งฝอย ฯลฯ โดยไม่ต้องใช้เงิน เมื่อมีพ้ืนฐานที่แข็งแรงแล้ว ค่อยท่าเกษตรเชิงเดี่ยว
ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ปลูกอ้อย ปลูกมัน ปาล์ม ข้าวโพด ฯลฯ ว่ากันไปตามนโยบาย แต่หากพลาด
พลั้งเราก็ยังมีโซนพอเพียงนี้ เพราะโซนนี้เป็นพื้นที่ท่ีมีความสุขทุกวินาทีได้โดยไม่ต้องใช้เงิน 

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ส่าหรับท่านผู้อ่านที่มีข้องุนงงสงสัย ต้องการสอบถามหรือขอค่าปรึกษา ก็สามารถยกหู
ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-2986-1680-2 ด้วยตัวเองที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษได้โดยตรงครับ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มี
ยางเข้าประมูลกว่าแปดหมื่นกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

 
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางเข้าประมูลกว่าแปดหม่ืนกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่ปรับตัว
เพิ่มข้ึน 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล
ประจ่าวันที่ 5 ตุลาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 51.33 บาท ปรับ
เพ่ิมข้ึน 0.66 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 50.39 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.52 บาท ยางท้องถิ่น 
กิโลกรัมละ 49.00 บาท ราคาคงท่ี ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 53.55 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.68 บาท 
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 52.57 บาท ราคาคงท่ี ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 52.57 บาท 
ราคาคงที่ ยางฟอง กิโลกรัมละ 52.66 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.09 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 47.89 บาท ปรับ
เพ่ิมข้ึน 0.67 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 80 ,300 กิโลกรัม น้่ายางสด 
48.50 บาทต่อกิโลกรัม ราคาคงที่ 

ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากยังคงมีภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่องใน
พ้ืนที่ปลูกยาง อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้่ามันดิบปรับตัวลดลง และนักลงทุนมีความ
กังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 1-2 พฤศจิกายน นี้ อีกทั้งตลาดยังได้รับแรงกดดันจากผลกระทบที่อังกฤษเตรียม
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ( Brexit) จะเริ่มกระบวนการถอนตัวอย่างเป็นทางการในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 
2560 

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 55.65 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ปิดท่า
การเนื่องในวันชาติจีน ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 58.19 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 0.62 บาทต่อกิโลกรัม 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ่าเริญนุสิต 

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช 

 

 



 
 

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : จ.สงขลา ต่อยอดขยายผลกล้วยหอมทอง 
ทดแทนสวนยางพาราในพ้ืนที่ต่าบลคลองกวางและ
ต่าบลท่าประดู่ อ่าเภอนาทวี ส่งออกประเทศญี่ปุ่น 

 
จ.สงขลา ต่อยอดขยายผลกล้วยหอมทอง ทดแทนสวนยางพาราในพื้นที่ต าบลคลองกวางและต าบลท่า
ประดู่ อ าเภอนาทวี ส่งออกประเทศญี่ปุ่น 

ชาวบ้านต่าบลคลองกวางและต่าบลท่าประดู่ อ่าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กว่า 30 คน รวมตัวกัน ตั้ง
จัดกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองนาทวี ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ขยายผลต่อยอดกล้วยหอมทองตามโครงการปลูกกล้วย
หอมทองปลอดสารพิษเพ่ือการส่งออก โดยมีการท่าสัญญารองรับกับทาง บริษัท แพน แปซิฟิค ฟู้ด คอร์
ปอเรชั่น จ่ากัด จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งน่าร่องท่ีอ่าเภอระโนด และขณะนี้ได้ขยายผลมาปลูกในพื้นที่เกือบ 100 
ไร่ ที่อ่าเภอนาทวี ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดสงขลาและในพ้ืนที่อ่าเภอนาทวี 

นางปวีรัตน์ พรหมเลิศ เลขานุการกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองนาทวี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสงขลาได้
สนับสนุนและขยายผลต่อยอดการปลุกกล้วยหอมทอง มายังพ้ืนที่อ่าเภอนาทวีสร้างความสนใจแก่เกษตรกร 
โดยสมาชิกในกลุ่มได้โค่นสวนยางพาราบางส่วนเพื่อทดลองปลูกกล้วยหอมทอง ผสมผสานกับผักสวนครัว ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ระหว่างรอการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทอง อาทิ ปลูกพริก มะเขือ สับปะรด และปลูก
ตะไคร้ ระหว่างต้นกล้วย เพื่อเป็นการไล่แมลงที่จะมาชอนไชอีกด้วย 

ส่าหรับกล้วยหอมทองที่อ่าเภอนาทวี มีทั้งแปลงที่พ่ึงปลูก ปลูกได้ 1-2 เดือน 3-5 เดือน และจะครบ
ก่าลังเก็บผลผลิตล็อตแรกในกลางเดือนตุลาคมนี้ ในราคาประกันข้ันต้นที่ กิโลกรัมละ 10 บาท แต่ในขณะนี้
ทางญี่ปุ่นให้ราคาขายอยู่ท่ี กิโลกรัมละ 15-17 บาท และรับซื้อไม่อ้ัน โดยภาพรวมผลผลิตกล้วยหอมทองของ
เกษตรกรทุกแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ถือว่าได้ผลผลิตแบบพึงพอใจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปลูกกล้วย
หอมทองเพ่ือการส่งออก ท่าให้เกษตรกรมีก่าลังใจ และมีรายได้เพ่ิมข้ึนในช่วงราคายางพาราตกต่่า 

ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ โดยจะมีแปลงทดลองและสมาชิกในกลุ่มจะคอย
เป็นพี่เลี้ยงในการดูแลทุกกระบวนการ ตั้งแต่ที่เริ่มปลูก การดูแลรักษา เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพการผลิต 
ตั้งแต่การให้น้่า การใส่ปุ๋ย ระยะเวลาการปลูก การป้องกันแมลง ซึ่งใช้ถุงพลาสติกคลุมท่าให้ผิวสวย ผลผลิตได้
คุณภาพ ตรงตามสเปคที่เขาต้องการอีกด้วย 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 
ผู้สื่อข่าว : ยุสรา วาจิ 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ่าเริญนุสิต 

แหล่งที่มา : ส่านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 


